

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN**  
**BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ HUỖNH THỨC KHÁNG**  
**TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ I - NĂM 2024**  
**THÔNG CÁO BÁO CHÍ**

**Giải thưởng báo chí Huỳnh Thức Kháng tỉnh Thái Nguyên**  
**lần thứ I - năm 2024**

Ngày 16/06/2022, tại kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, Quy định nội dung, mức chi Giải thưởng báo chí Huỳnh Thức Kháng, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch, Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Quyết định ban hành Quy chế Giải thưởng. Đây là giải báo chí đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên với quy mô cấp tỉnh mang tên Huỳnh Thức Kháng - Một chí sĩ yêu nước mà tên tuổi gắn liền với Trường dạy làm báo đầu tiên do Bác Hồ đặt tên được khai giảng ngày 4/4/1949 tại xóm Bờ Ra, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Hội Nhà báo tỉnh được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực Giải thưởng đã thực hiện các bước soạn thảo, lấy ý kiến và hoàn thiện các văn bản về Giải thưởng; Họp Ban tổ chức Giải thưởng lần thứ nhất, Họp báo để công bố các văn bản liên quan đến Giải thưởng.

**Đối tượng tham dự:** Tác giả hoặc nhóm tác giả tham dự Giải thưởng là công dân Việt Nam, người nước ngoài có các tác phẩm báo chí viết về Thái Nguyên bằng Tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí trong giai đoạn quy định xét Giải thưởng. Tác giả có tác phẩm tham dự Giải thưởng không vi phạm pháp luật và các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam trong thời gian tham dự Giải.

**Thể loại tham dự gồm:**

- Báo in gồm: Ký báo chí (phóng sự, ghi chép, ký sự, bút ký), bài phản ánh, tường thuật, ghi nhanh, phỏng vấn, điều tra, phóng sự điều tra, bình luận, xã luận, chuyên luận, ảnh báo chí.

- Báo hình gồm: Phóng sự, phóng sự ngắn, phim tài liệu, tọa đàm trực tuyến, bình luận, chuyên luận, phóng sự điều tra, tọa đàm.

- Báo nói gồm: Bài phản ánh, chương trình phát thanh trực tiếp, tường thuật, ghi nhanh, phóng sự, phóng sự điều tra, tọa đàm.

- Báo điện tử gồm: Bài phản ánh, tường thuật, ghi nhanh, phỏng vấn, điều tra, phóng sự điều tra, bình luận, chuyên luận, xã luận, tường thuật tổng hợp, đa phương tiện (tích hợp báo viết, ảnh, video hoặc audio), tác phẩm đồ họa

(infographic, video graphic), tạp chí điện tử (emagazine, longform), ảnh báo chí, tọa đàm.

**Về nội dung tác phẩm:** Tác phẩm bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh Thái Nguyên, việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước; khuyến khích các tác phẩm báo chí viết về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, đấu tranh chống lại các hành vi tiêu cực, tham nhũng, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch... Tác phẩm phải thông tin chính xác, trung thực, khách quan, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Tác phẩm đề cập những vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm, phù hợp với những định hướng lớn về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên; nêu được vấn đề mới, có tính phát hiện, có tính định hướng dư luận cao và sức thuyết phục; có tác động tích cực đến tiến bộ xã hội.

**Điều kiện tham dự Giải thưởng:** Tác phẩm được công bố, sử dụng lần đầu trong 02 năm (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023). Được đăng tải trên các loại hình báo chí đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí trong giai đoạn quy định xét Giải thưởng. Những tác phẩm đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi cấp tỉnh vẫn được quyền dự Giải thưởng này nhưng tác giả cần ghi rõ mức giải và nơi trao Giải. Tác phẩm đã được giải tại các cuộc thi do các bộ, ngành trung ương tổ chức không tham dự Giải thưởng này.

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả (không quá 05 người) được tham dự không quá 02 tác phẩm đối với 01 thể loại báo chí. Tác giả, nhóm tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trong nội dung tác phẩm đề cập.

**Về cơ cấu giải thưởng:** Bộ giải thưởng gồm 04 nhóm giải theo 04 thể loại (báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử), với tổng số 38 giải.

\* Giải đặc biệt (nếu có): 01 giải, được xét trao khi có tác phẩm đặc biệt xuất sắc trong các thể loại báo chí được xét trao Giải thưởng.

**Mức chi cho các giải thưởng:** Giải đặc biệt (nếu có): 20 lần mức lương cơ sở hiện hành; Giải A: 10 lần mức lương cơ sở; Giải B: 07 lần mức lương cơ sở; Giải C: 05 lần mức lương cơ sở; Giải Khuyến khích: 03 lần mức lương cơ sở.

**Thời gian nhận tác phẩm:** Từ ngày 01/01/2024 đến trước khi tổ chức vòng sơ khảo.

- Vòng sơ khảo và chung khảo từ ngày 01/3/2024 đến ngày 15/5/2024.

- Tổ chức công bố và trao giải: Tháng 6/2024 dịp chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và 32 năm ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.

- Nơi nhận tác phẩm:

+ Các tác phẩm dự Giải thưởng của các tác giả đăng tải trên báo chí tỉnh Thái Nguyên đều phải được tổng hợp và gửi dự thi từ Chi hội, Liên Chi hội thuộc Hội Nhà báo tỉnh. Những tác giả, nhóm tác giả không phải là hội viên Hội Nhà báo thì gửi tác phẩm thông qua cơ quan báo chí đã đăng tải tác phẩm đó.

+ Các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm tuyên truyền về tỉnh Thái Nguyên đăng tải trên phương tiện truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động báo chí (không phải các cơ quan báo chí của tỉnh Thái Nguyên), gửi tác phẩm về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên, số 19 phố Nhị Quý, phường Trung Vương, T.P Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 855008; Email: giaibaochiHTK@gmail.com.

Các văn bản liên quan Giải thưởng được đăng tải và cập nhật trên mục Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên, trang thông tin điện tử Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tại địa chỉ: <http://hoinhabao.thainguyen.gov.vn> và [nhabaothainguyen.vn](http://nhabaothainguyen.vn).

**BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG**